

SƠ KẾT CHƯƠNG TRÌNH...

(Tiếp theo trang 1)



Đổng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đại biểu tham mô hình thành niên phát triển kinh tế giỏi xã Hồng An (Hưng Hà).

từng giai đoạn. Tiếp tục tập trung xây dựng tổ chức đoàn - hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; phát huy vai trò của hội CCB, đoàn thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới; phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các cấp bộ đoàn - hội, trong mỗi cán bộ, hội viên, đoàn viên, thanh niên gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động phối hợp; chủ động phát hiện, giới thiệu và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả khi triển khai chương trình phối hợp để nhân rộng ra toàn tỉnh.

Cũng trong sáng ngày 27/11, các đại biểu dự hội nghị đã đến thăm các mô hình phát triển kinh tế giỏi của hội viên CCB và đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã Hồng An và Tiến Đức. Hội CCB tỉnh và Tỉnh đoàn Thái Bình cũng phối hợp với các đơn vị tổ chức hoạt động xét nghiệm tầm soát ung thư gan miễn phí cho các hội viên Hội CCB xã Hồng An, huyện Hưng Hà.

TIẾP XÚC CỬ TRI...

(Tiếp theo trang 1)

Tăng cường kiểm tra chất lượng nước sạch. Các đại biểu cử tri cũng đề nghị một số vấn đề liên quan đến công tác cán bộ sau sáp nhập xã; công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; vấn đề chi trả lương, phụ cấp; công tác tuyển quân; tình trạng xả thải gây ô nhiễm môi trường của một số trang trại chăn nuôi; tiến độ thi công một số tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện còn chậm. Đại biểu cử tri cũng đề nghị tỉnh có cơ chế, chính sách đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất công nghiệp.

Tại hội nghị, đại diện đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Kiến Xương đã giải trình, làm rõ các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời tiếp thu chuyển các ngành, đơn vị, địa phương giải quyết và tổng hợp trình kỳ họp HĐND sắp tới.

TIẾN HẢI

Kiểm tra công tác sơ khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021

Ban CHQS huyện Tiến Hải vừa tổ chức kiểm tra sơ khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại các địa phương trên địa bàn huyện.

Qua công tác kiểm tra tại một số địa phương như: Đông Cọc, Đông Phong, Đông Minh... Ban CHQS huyện đánh giá cao kết quả công tác sơ khám tuyển tại các địa phương, đồng thời đề nghị chính quyền các địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho thanh niên thực hiện khám sơ khám tuyển nghĩa vụ quân sự và làm tốt hơn nữa chính sách hậu phương quân đội, thường xuyên thăm hỏi, động viên và tạo điều kiện thuận lợi cho gia đình có con em khám sơ khám và chuẩn bị nhập ngũ ổn định cuộc sống, để thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.

MANH THẮNG

Thái Bình chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 17 giờ 30 phút ngày 27/11, số người nhiễm Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã là gần 61,4 triệu người và gần 1,44 triệu người tử vong.

Tại Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 27/11 ghi nhận có 8 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới từ nước ngoài về được cách ly ngay. Hiện số bệnh nhân nhiễm Covid-19 ghi nhận trên cả nước là 1.339 bệnh nhân. Trong ngày cũng có thêm 4 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi lên 1.170 bệnh nhân, còn 134 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế.

Tính đến 16 giờ 30 phút ngày 27/11, ngoài bệnh nhân nhiễm Covid-19 (bệnh nhân số 1.305) đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Thái Bình đã ghi nhận có 1 bệnh nhân tái dương tính SARS-CoV-2 (bệnh nhân số 1.138). Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trước đó, bệnh nhân đã được điều trị khỏi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, ra viện và cách ly tại nhà từ ngày 12/11. Qua rà soát, có 3 trường hợp F1, trong đó 2 trường hợp đã ra tỉnh ngoài còn 1 trường hợp đang được cách ly, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Phổi Thái Bình đã được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Tại Trung đoàn 568 hiện có 127 người từ nước ngoài về vẫn đang được cách ly, theo dõi sức khỏe. Số chuyên gia nước ngoài đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiến Hải) là 39 người.

Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã thực hiện xét nghiệm 52 mẫu bệnh phẩm, nâng tổng số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 27/11 lên 9.631 mẫu.

HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19
SỞ Y TẾ: 0969.851.212 | TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476
0227.3640.786 | 0227.3831.885

ĐOÀN GIÁM SÁT...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 27/11, Đoàn giám sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Ngô Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và an toàn, vệ sinh lao động. Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn.

Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh rà soát, cụ thể hóa kịp thời các chính sách, pháp luật mới ban hành về bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu và an toàn, vệ sinh lao động. Đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, đến nay toàn tỉnh có 125 doanh nghiệp đã thành lập Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động và 370 doanh nghiệp thành lập mạng lưới an toàn, vệ sinh viên với trên 5.000 an toàn, vệ sinh viên và chia theo ngành, lĩnh vực. Việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động được chú trọng quan tâm, đặc biệt là các nhóm chính sách: phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; nhóm chính sách khắc phục rủi ro; an toàn, vệ sinh lao động đối với lao động đặc thù. Theo báo cáo của các đơn vị, từ năm 2017 đến hết năm 2019, toàn tỉnh xảy ra 228 vụ tai nạn lao động, làm 38 người chết và 33 người bị thương nặng (giảm 25% so với giai đoạn trước). Nguyên nhân xảy ra tai nạn lao động chủ yếu do người sử dụng lao động chưa xây dựng biện pháp bảo vệ an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; người lao động còn chủ quan; không tập huấn cho người lao động...

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Tại cuộc họp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh báo cáo tiến độ thực hiện các dự án: đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình; tuyến đường từ thành phố Thái Bình đến cầu Nghìn; cải tạo, nâng cấp đường 221A; cải tạo, nâng cấp đường 217 (ĐT.369B) từ cầu Hiệp đến quốc lộ 39 giai đoạn 2, đoạn từ quốc lộ 10 đến quốc lộ 39; đường quy hoạch số 2, khu đô thị Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, đoạn từ Quảng trường Thái Bình (đường quy hoạch số 7) đến doanh trại Sở Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (đường quy hoạch số 5). Hiện nay, các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố đang tích cực phối hợp triển khai thực hiện các dự án. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện dự án gặp một số khó khăn, vướng mắc chủ yếu liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng và huy động nguồn vốn triển khai công trình.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã chỉ rõ, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven

biển tỉnh Thái Bình và dự án cải tạo, nâng cấp đường 221A đang bị chậm tiến độ. Vì vậy, đề nghị hai huyện Tiên Hải và Thái Thụy tập trung huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo đúng kế hoạch của tỉnh đề ra; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để triển khai thực hiện các dự án. Đối với việc điều chỉnh thiết kế, đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh phối hợp với các sở, ngành, hai huyện Tiên Hải và Thái Thụy tổ chức họp theo từng nội dung cụ thể, thống nhất phương án điều chỉnh cho phù hợp.

nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến của Đoàn giám sát, đồng thời khẳng định, thời gian tới Thái Bình sẽ cụ thể hóa hơn những chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và an toàn, vệ sinh lao động. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền và xử lý các vi phạm, đặc biệt là vấn đề an toàn, vệ sinh lao động, quản lý, khai thác cát trái phép, an toàn vệ sinh thực phẩm. Giao Văn phòng UBND tỉnh và một số đơn vị liên quan tiếp thu các ý kiến và sớm hoàn thiện báo cáo gửi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trước ngày 5/12/2020.

DẶNG ANH

Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp gắn với liên kết tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị

Sáng ngày 27/11, Hội Làm vườn tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn phát triển các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp gắn với liên kết tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị. 200 đại biểu là cán bộ, hội viên làm vườn các huyện, thành phố đã được thông tin về bản chất, vai trò của chuỗi giá

trị nông sản và sản xuất theo chuỗi giá trị; vai trò của hoạt động liên kết sản xuất theo hợp đồng giữa nông dân với hợp tác xã và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện sản xuất, tiêu thụ theo chuỗi giá trị; các chính sách đẩy liên kết tiêu thụ nông sản.

Thông qua hội nghị tập

huấn, cán bộ, hội viên hội làm vườn trong tỉnh có thêm kiến thức, từ đó thay đổi tư duy sản xuất, tích cực tham gia xây dựng các mô hình, chuỗi liên kết, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập cho hội viên và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

DẠT QUẢN

Hướng dẫn người dân sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Sáng ngày 27/11, Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) phối hợp với Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Hưng Hà tổ chức hội nghị tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Đặc biệt, các doanh nghiệp và người dân xã Hòa Tiến được giải thích, tìm hiểu những lợi ích khi thực hiện tiết kiệm năng lượng; hướng dẫn thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng khi sử dụng các thiết bị gia dụng, một

số loại máy móc công nghiệp, máy cơ khí nông nghiệp sử dụng năng lượng phục vụ sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh; tìm hiểu và sử dụng năng lượng tái tạo. Việc người dân, doanh nghiệp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả không chỉ tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng cuộc sống, hiệu quả sản xuất, kinh doanh mà còn góp phần bảo vệ môi trường.

KHẮC ĐUẤN

Thu nhận 252 đơn vị máu trong ngày hội hiến máu tình nguyện



Sáng ngày 27/11, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Trường Cao đẳng nghề Thái Bình và Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện.

Với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", ngày hội hiến máu tình nguyện đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan tỉnh, cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Cao đẳng nghề Thái

Bình tham gia. Những người đến tham gia hiến máu tình nguyện đều được khám sàng lọc, xét nghiệm máu, đo huyết áp, kiểm tra sức khỏe trước lúc hiến máu.

Kết thúc ngày hội, ban tổ chức thu nhận được 252 đơn vị máu, góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu, chuẩn bị tốt nguồn máu dự trữ phục vụ nhu cầu cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế.

KUẤN PHƯƠNG

CÔNG AN HUYỆN THÁI THUY
Bảo đảm an ninh trật tự dịp cuối năm

Thời điểm cuối năm tình hình an ninh trật tự (ANTT) luôn diễn biến phức tạp, hoạt động của các loại tội phạm gia tăng cả về số vụ lẫn tính chất, mức độ phạm tội. Do đó, lực lượng Công an huyện Thái Thụy đã và đang triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn.



Công an huyện Thái Thụy lấy lời khai của đối tượng trộm cắp xe máy.

và 9,889 gam ma túy đá. Ngoài ra, Công an huyện còn phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân huyện triển khai, thực hiện tối chương trình phối hợp liên ngành. Đã tiếp nhận, xác minh 93/93 tin báo tố giác tội phạm; thụ lý điều tra

118 vụ án, 228 bị can, trong đó đã khởi tố 83 vụ, 198 bị can; kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 82 vụ, 182 bị can; chủ động xây dựng kế hoạch dân giải 45 can phạm phục vụ xét xử tại Tòa án nhân dân huyện và 4 phiên tòa lưu động. Phối hợp với các

ngành, địa phương làm tốt công tác lập hồ sơ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa đối tượng vào giáo dục tại xã, thị trấn; lập 22 hồ sơ đưa đối tượng vào trung tâm cai nghiện bắt buộc...

Với sự nỗ lực, quyết liệt của lực lượng Công an huyện Thái Thụy trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội thời gian qua đã góp phần kiểm soát sự gia tăng của các loại tội phạm. Tuy nhiên, tình hình tội phạm trên địa bàn huyện có lúc, có nơi vẫn còn diễn biến khá phức tạp, nhất là tội phạm trộm cắp xe máy, trộm cắp tài sản ở đình, chùa và trong nhà dân... Tội phạm cơ bản xảy ra ở nhiều địa bàn, trong đó các đối tượng lợi dụng địa hình sông nước như sông Diêm Hộ, sông Hòa, vùng bãi triều ven biển và các vùng giáp ranh với tỉnh ngoài, huyện ngoài, vùng chuyển đổi

giáp ranh với các xã để tổ chức đánh bạc gây phức tạp tình hình ANTT và khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý của lực lượng chức năng. Tội phạm ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp, hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt, thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội...

Thượng tá Nguyễn Văn Trinh cho biết thêm: Để bảo đảm ANTT trên địa bàn huyện trong những tháng cuối năm 2020, Công an huyện sẽ tiếp tục tổ chức đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Trước mắt tiến hành rà soát, xây dựng kế hoạch mìn đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT những tháng cuối năm và tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác nắm địa bàn, giải quyết tình hình ANTT ngay từ cơ sở; đẩy mạnh xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và xây dựng lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp vững mạnh để phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

TRẦN TUẤN